

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมชาย ปีก้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
บทนำ	๒
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	๔
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๗
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑๐
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๑๑
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๖๔
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๔
บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๘๗
ภาคผนวก	
▶ ภาคผนวก ก บัญชีรายการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๑๑๐

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน แล้วนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน โดยใช้รูปแบบบัญชีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบหนังสือดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ มีความถูกต้องและสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๑. ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะต้องมีคุณสมบัติกล่าวคือ

- ▶ โครงการ/กิจกรรมมีความแน่นอนในการที่จะสามารถดำเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนและท้องถิ่นได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
- ▶ โครงการ/กิจกรรมจะต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้จ่ายเงินสะสมได้ต่อไป

ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป

- ▶ เป็นแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ▶ เป็นแผนพัฒนาที่แสดงแนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจนและมีลักษณะเจาะจงที่ดำเนินการ
- ▶ เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนายที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี
- ▶ เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่าย

๒.๒ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติ

๓. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ทราบด้วย



๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข

๔.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่าย

๔.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในช่วงห้าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ เพื่อใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ



ส่วนที่ ๓
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.คลองวาฬ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	หมวดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปโตอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมวดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	เป้าหมายที่ ๑ จัดความยากจน เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันทางกายภาพ เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกัน ให้รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างนวัตกรรม กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้ และการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ แก่สตรี เด็ก และเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และการป้องกันควบคุมโรค	- แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน - แผนงาน การเกษตร - แผนงานบกลาง - แผนงานสังคม สงเคราะห์ - แผนงาน การรักษา ความสงบภายใน - แผนงาน สาธารณสุข	- สำนักปลัด - กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม - กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.คลองวาฬ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน	หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกภาคส่วน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาชนบท	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	- แผนงาน การศึกษา - แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนวัตกรรม	สำนักปลัด
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และกาารมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	- แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนวัตกรรม	สำนักปลัด
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไทยสามารถลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิต	หมุดหมายที่ ๑ ไทยสามารถลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิต	เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ และยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน และฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนในระบอบนิเวศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และองค์กรภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาป่าชายเลน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีการบริการจัดการ กำจัดขยะมูลฝอย น้ำเสียและควบคุมมลพิษต่างๆ	- แผนงาน การเกษตร - แผนงานทะเลและชุมชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.คลองวาฬ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำ และสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับศักยภาพด้านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในภูมิภาค	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารงาน ให้มีความเป็นเลิศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงดูแลแหล่งน้ำ กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั่วพื้นที่ กลยุทธ์ที่ ๔ จัดให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยสำหรับ การอุปโภคบริโภค	- แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา - แผนงาน การเกษตร - แผนงานเคหะ และชุมชน	กองช่าง
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับศักยภาพด้านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในภูมิภาค	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารงาน ให้มีความเป็นเลิศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีระบบบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ	- แผนงาน บริหารงานทั่วไป	- สำนักปลัด - กองคลัง
รวม	๖	๕	๑๐	๕	๖	๖	๑๖	๑๒	๑๒

๓.๒ ปัญหาโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี จำนวน โครงการ	รวม ๕ ปี งบประมาณ (บาท)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (๑) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน (๒) แผนงานการเกษตร ๑.๒ กลยุทธ์จัดให้มีสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่สตรี เด็ก และเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (๑) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน (๒) แผนงานนบกลาง ๑.๓ กลยุทธ์การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเรียบร้อย และป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และการป้องกันควบคุมโรค (๑) แผนงานสาธารณสุข	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๑๐	๑๐๐,๐๐๐
	๕	๒๒๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐	๒๕	๑,๑๐๐,๐๐๐
	๕	๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๕	๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๕	๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๕	๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๕	๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๒๐	๗๙,๕๐๐,๐๐๐
	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๑๐	๖๐๐,๐๐๐
	๖	๙๕,๐๐๐	๖	๙๕,๐๐๐	๖	๙๕,๐๐๐	๖	๙๕,๐๐๐	๖	๙๕,๐๐๐	๓๐	๕๗๕,๐๐๐
	๘	๒๗๐,๐๐๐	๘	๒๗๐,๐๐๐	๘	๒๗๐,๐๐๐	๘	๒๗๐,๐๐๐	๘	๒๗๐,๐๐๐	๔๐	๑,๐๘๐,๐๐๐
	๒๘	๑๖,๖๔๕,๐๐๐	๒๘	๑๖,๖๔๕,๐๐๐	๒๘	๑๖,๖๔๕,๐๐๐	๒๘	๑๖,๖๔๕,๐๐๐	๒๘	๑๖,๖๔๕,๐๐๐	๑๑๐	๘๓,๒๗๕,๐๐๐
	๓	๓,๖๗๐,๐๐๐	๓	๓,๖๗๐,๐๐๐	๓	๓,๖๗๐,๐๐๐	๓	๓,๖๗๐,๐๐๐	๓	๓,๖๗๐,๐๐๐	๑๕	๑๘,๓๕๐,๐๐๐
	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๗	๑๐,๑๗๐,๐๐๐
๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา (๑) แผนงานการศึกษา (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (๑) แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๖	๕๙๐,๐๐๐	๖	๕๙๐,๐๐๐	๖	๕๙๐,๐๐๐	๖	๕๙๐,๐๐๐	๖	๖,๐๘๐,๐๐๐	๓๖	๘,๕๕๐,๐๐๐
	๑๑	๕,๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕,๒๖๐,๐๐๐	๙	๕,๒๖๐,๐๐๐	๙	๕,๒๖๐,๐๐๐	๙	๕,๒๖๐,๐๐๐	๕๕	๓๗,๕๘๐,๐๐๐
	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี		
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ
	๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว (๑) แผนงานการตลาดวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๕	๗๕,๐๐๐
รวม	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๕	๗๕,๐๐๐	
๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน (๑) แผนงานการเกษตร ๔.๒ กลยุทธ์พัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ (๑) แผนงานการเกษตร ๔.๓ กลยุทธ์จัดให้มีการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย น้ำเสียและความปลอดภัยต่าง ๆ (๑) แผนงานทะเลและชุมชน	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐	
รวม	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐	
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค ๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕.๒ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงคลอง แหล่งน้ำ (๑) แผนงานการเกษตร ๕.๓ กลยุทธ์จัดให้มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั่วพื้นที่ (๑) แผนงานทะเลและชุมชน ๕.๔ กลยุทธ์จัดให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย สำหรับการอุปโภคบริโภค (๑) แผนงานทะเลและชุมชน	๕	๕,๔๒๒,๐๐๐	๕	๕,๔๒๒,๐๐๐	๕	๕,๔๒๒,๐๐๐	๕	๕,๔๒๒,๐๐๐	๕	๕,๔๒๒,๐๐๐	๒๕	๒๗,๑๑๐,๐๐๐	
รวม	๕	๕,๔๒๒,๐๐๐	๕	๕,๔๒๒,๐๐๐	๕	๕,๔๒๒,๐๐๐	๕	๕,๔๒๒,๐๐๐	๕	๕,๔๒๒,๐๐๐	๒๕	๒๗,๑๑๐,๐๐๐	
รวม	๕๒	๑๕,๗๐๓,๕๕๐	๕๒	๑๕,๗๐๓,๕๕๐	๕๒	๑๕,๗๐๓,๕๕๐	๕๒	๑๕,๗๐๓,๕๕๐	๕๒	๑๕,๗๐๓,๕๕๐	๒๖๐	๑๓๑,๘๖๘,๕๐๐	
รวม	๕๒	๒๐,๐๕๒,๗๕๐	๕๒	๒๐,๐๕๒,๗๕๐	๕๒	๒๐,๐๕๒,๗๕๐	๕๒	๒๐,๐๕๒,๗๕๐	๕๒	๒๐,๐๕๒,๗๕๐	๒๖๐	๑๓๑,๘๖๘,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร ๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๑๑๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	๑๕	๕๗๕,๐๐๐
๖.๒ กลยุทธ์จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและภาพพัฒนา องค์กรให้มีประสิทธิภาพ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐	๖๗๐,๐๐๐	๑๐	๖๗๐,๐๐๐	๑๐	๖๗๐,๐๐๐	๑๐	๖๗๐,๐๐๐	๑๐	๖๗๕,๐๐๐	๕๐	๓,๓๗๕,๐๐๐
รวม	๑๓	๗๘๕,๐๐๐	๑๓	๗๘๕,๐๐๐	๑๓	๗๘๕,๐๐๐	๑๓	๗๘๕,๐๐๐	๑๓	๘๑๐,๐๐๐	๖๖	๓,๙๕๐,๐๐๐

รวมทั้งหมด	๑๑๐	๔๘๖,๔๗๕,๗๕๐	๗๕	๓๗,๓๒๕,๑๒๐	๗๓	๓๒,๕๖๕,๓๕๐	๗๑	๓๒,๗๖๖,๒๐๐	๗๑	๔๑,๗๕๖,๘๘๐	๔๐๓	๑๓๒,๘๘๑,๓๐๐
------------	-----	-------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	-----	-------------

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑ (บ้านคลองวาฬ)	๖	๑,๒๔๐,๐๐๐	๕	๑,๓๐๗,๕๐๐	๓	๑,๓๕๓,๐๐๐	๔	๘๐๑,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๙	๔,๙๙๑,๕๐๐
	รวม		๕	๑,๓๐๗,๕๐๐	๓	๑,๓๕๓,๐๐๐	๔	๘๐๑,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๙	๔,๙๙๑,๕๐๐
หมู่ที่ ๒ (บ้านหนองหิน)	๗	๒,๔๑๓,๔๕๐	๕	๑,๑๐๘,๓๒๐	๕	๙๕๐,๐๐๐	๓	๗๕๗,๖๐๐	๔	๑,๐๔๙,๘๘๐	๒๔	๖,๒๗๙,๒๕๐
	รวม		๕	๑,๑๐๘,๓๒๐	๕	๙๕๐,๐๐๐	๓	๗๕๗,๖๐๐	๔	๑,๐๔๙,๘๘๐	๒๔	๖,๒๗๙,๒๕๐
หมู่ที่ ๓ (บ้านทางหวาย)	๔	๗๘๙,๐๐๐	๓	๔๕๕,๐๐๐	๒	๔๑๘,๐๐๐	๒	๕๕,๐๐๐	๒	๕๑,๐๐๐	๑๓	๑,๗๖๘,๐๐๐
	รวม		๓	๔๕๕,๐๐๐	๒	๔๑๘,๐๐๐	๒	๕๕,๐๐๐	๒	๕๑,๐๐๐	๑๓	๑,๗๖๘,๐๐๐
หมู่ที่ ๔ (บ้านหัวโหนด)	๓	๒๑๑,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๘	๕๑๓,๐๐๐
	รวม		๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๘	๕๑๓,๐๐๐
หมู่ที่ ๕ (บ้านห้วยใหญ่)	๒	๕๑๙,๐๐๐	๒	๕๑๙,๐๐๐	๒	๕๑๙,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๓	๕,๕๓๐,๐๐๐	๑๐	๗,๐๑๘,๐๐๐
	รวม		๒	๕๑๙,๐๐๐	๒	๕๑๙,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๓	๕,๕๓๐,๐๐๐	๑๐	๗,๐๑๘,๐๐๐
หมู่ที่ ๖ (บ้านคำสิงห์)	๗	๕๘๒,๓๐๐	๓	๙๓๗,๘๐๐	๓	๑๓๗,๘๕๐	๕	๑,๐๑๘,๙๕๐	๔	๒,๓๓๐,๐๐๐	๒๒	๕,๐๔๗,๐๐๐
	รวม		๓	๑๓๗,๘๕๐	๓	๑๓๗,๘๕๐	๕	๑,๐๑๘,๙๕๐	๔	๒,๓๓๐,๐๐๐	๒๒	๕,๐๔๗,๐๐๐
หมู่ที่ ๗ (บ้านสวนขวัญ)	๕	๑,๓๕๘,๐๐๐	๕	๗๓๓,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๓	๙๐๔,๐๐๐	๒	๒,๓๓๐,๐๐๐	๑๗	๓,๐๒๕,๐๐๐
	รวม		๕	๗๓๓,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๓	๙๐๔,๐๐๐	๒	๒,๓๓๐,๐๐๐	๑๗	๓,๐๒๕,๐๐๐
หมู่ที่ ๘ (บ้านนาทอง)	๑	๓๖๙,๐๐๐	๑	๑๑๗,๐๐๐	๓	๑,๖๔๗,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๖	๒,๒๘๓,๐๐๐
	รวม		๑	๑๑๗,๐๐๐	๓	๑,๖๔๗,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๖	๒,๒๘๓,๐๐๐
หมู่ที่ ๙ (บ้านหนองน้ำขาว)	๖	๑,๐๘๘,๐๐๐	๔	๗๖๒,๐๐๐	๖	๑,๒๙๘,๐๐๐	๖	๕๘๙,๖๐๐	๖	๕๙๐,๘๐๐	๒๘	๕,๑๓๘,๕๐๐
	รวม		๔	๗๖๒,๐๐๐	๖	๑,๒๙๘,๐๐๐	๖	๕๘๙,๖๐๐	๖	๕๙๐,๘๐๐	๒๘	๕,๑๓๘,๕๐๐
รวมทั้งหมด	๓๕	๘,๕๗๗,๕๕๐	๒๗	๕,๙๐๗,๕๒๐	๒๕	๖,๒๕๓,๙๕๐	๒๔	๔,๑๗๖,๑๕๐	๒๐	๙,๓๕๗,๖๘๐	๑๓๑	๓๓,๘๓๗,๐๕๐
	รวม		๒๗	๕,๙๐๗,๕๒๐	๒๕	๖,๒๕๓,๙๕๐	๒๔	๔,๑๗๖,๑๕๐	๒๐	๙,๓๕๗,๖๘๐	๑๓๑	๓๓,๘๓๗,๐๕๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หนุุดหมายที่ ๗ ไทยมีสภาพสังคมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีสถิติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อสร้างรายได้และเสริมอาชีพ	-ฝึกอบรมอาชีพ -ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร/องค์กร ภาคประชาชน -ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การผลิตมะพร้าว ปลอดภัยได้มาตรฐาน GMP/การทำให้กว่าด ทางมะพร้าว/รูปปั้นยูง ผู้ผ่านระดับ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ของผู้เข้าอบรม มีรายได้เพิ่มขึ้น	กลุ่มอาชีพ มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑. กลยุทธ์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	-เพื่อการปราบศัตรูพืช -เพื่อลดการใช้สารเคมี ของเกษตรกร	ฝึกอบรม/สาธิต/ให้ความรู้ ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในทางการกำจัด ศัตรูพืชให้กับเกษตรกร หมู่ที่ ๑-๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ เกษตรกรหรือผู้เข้า รับการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช	สามารถป้องกันและ หรือกำจัดศัตรูพืชได้	สำนักงานปลัด รับผิดชอบหลัก
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช และพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่	-อนุรักษ์พันธุกรรมพืช -อบรมให้ความรู้กับเรียน นักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	ประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๗ ให้ความสำคัญกับฐานทุนลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิการสำหรับทุกคนในทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.โมเดลจังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ๑.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่สตรี เด็ก และเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ระดับเทศบาล เคลื่อนที่	เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนรวมถึงรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๙	จัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ ๑-๙	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการบริการด้านต่างๆ และสามารถเสนอปัญหาความต้องการต่อ อบต.	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะชีวิต	จัดอบรมให้ความรู้ด้านทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ด้านทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น	เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่สตรี เด็ก และเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกาย-ใจ ที่ดีขึ้น	จัดอบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพและ รับฟังการบรรยาย หลักธรรมในการ ดำเนินชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ในการดูแลสุขภาพ และนำ หลักธรรมไปใช้ ในการดำเนินชีวิต	ผู้สูงอายุ มีความรู้ และความเข้าใจ และสามารถดูแล สุขภาพกาย-ใจ ได้อย่างเหมาะสม	สำนักปลัด	
๔	โครงการใส่ใจห่วงใย คนพิการ	เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจดูแลสุขภาพ ในชีวิตประจำวัน	-เยี่ยมบ้านคนพิการ -อบรมให้ความรู้แก่ คนพิการและผู้ดูแล คนพิการ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการ อบรมมีความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ ในชีวิตประจำวัน	คนพิการและผู้ดูแล คนพิการมีความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ และการใช้ ชีวิตประจำวัน	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองวาฬ	๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความ เข้มแข็งให้แก่ อบต ให้มีบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกร จัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบ บัญชาการเหตุการณ์ การควบคุม สั่งการบริหารจัดการสาธารณภัย ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ๓. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์	ฝึกอบรมจิตอาสา ภัยพิบัติขององค์การ บริหารส่วนตำบล คลองวาฬ จำนวน ๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้ารับการฝึก อบรมสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ จพง. ในการป้องกัน และบรรเทา- สาธารณภัย ในพื้นที่ได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ จพง. ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เกิดเหตุได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมี มาตรฐานเดียวกัน	สำนักปลัด	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 ๑.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่สตรี เด็ก และเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 (๑) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
		๔. เพื่อสนับสนุนให้โครงการ จิกอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ทั่วประเทศ ในระดับพื้นที่ให้ความเข้มแข็ง และมีทักษะความรู้ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติ										
รวม	๕ โครงการ	-	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความรู้ความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่สตรี เด็ก และเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๒) แผนงานกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพ เพื่อการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้สูงอายุ	ให้การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้รับ การสงเคราะห์	ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการเบี้ยยังชีพ เพื่อการสงเคราะห์คนพิการ	เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่คนพิการ	ให้การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้รับ การสงเคราะห์	คนพิการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๓	โครงการเบี้ยยังชีพเพื่อการ สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้ป่วยเอดส์	ให้การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้รับ การสงเคราะห์	ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๔	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์กร บริหารส่วนตำบลคลองวาฬ	-เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน -เพื่อต้องการให้ประชาชน รู้จักป้องกันดูแลรักษา สุขภาพของตนเอง	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองวาฬ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ คุณภาพชีวิต ประชาชนที่ขึ้น	ประชาชนได้รับการ ดูแล หรือส่งเสริม สุขภาพให้แข็งแรง มีสุขภาพดี	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๔ โครงการ	-	-	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดที่ ๔ ไทยมีความมั่นคงรุ่งเรือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน, เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีในสุขภาพดีและส่งเสริมสตรีมีอำนาจในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๓. กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพื้นที่ประสบภัยพิบัติแก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต	เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่อบต.คลองวาฬ	ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่อบต.คลองวาฬ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ	ผู้ประสบภัยพิบัติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ -เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่ได้ประกาศภัยพิบัติ	ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ	ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ทางและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ๑.๓ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการจราจรการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-ติดตั้งไฟเตือน/สัญญาณไฟจราจร/ติดตั้งจราจร/กวด/แผงกันจราจร -จัดทำป้ายจราจรและสื่อประชาสัมพันธ์ การจราจร -ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของผู้ใช้รถใช้ถนน มีความปลอดภัย ในการสัญจรในพื้นที่	ลดภาวะการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	-สำนักปลัด -กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางและพื้นที่การท่องเที่ยว	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น และลดอุบัติเหตุทางถนน	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางและเพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๕	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการ ปีละ ๖ ครั้ง	สองข้างทางในพื้นที่ตำบลคลองวาฬ มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นและลดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 ๑.๓ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา-สาธารณภัย และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน	-ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยให้กับสถานศึกษา หน่วยงาน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๙ รวมถึงทีมกู้ชีพกู้ภัย ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงาน -จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน การดับเพลิง , วิทยุ เสื่อสะท้อนแสง -ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ รับผิดชอบ ต.คลองจวาง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัย	ประชาชนและ ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันภัยอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมี เครื่องมือเครื่องใช้ใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่มี ประสิทธิภาพและ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า	เพื่อป้องกันและควบคุม การเกิดปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่	อบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมรงค์ ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรม หรือทบทวน อบรม องค์กร บริหารส่วนตำบลคลองจวาง	เพื่อให้ความรู้ในการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้กับ อบรม.	ฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อบรม หมู่ที่ ๑-๙	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย	อบรมมีความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 ๑.๓ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการจราจร	เพื่อป้องกันและลดการเกิด อุบัติเหตุ	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และเครือข่าย ภาคประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองวาฬ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการ ป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย	อปพร.มีความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
รวม	๖ โครงการ	-	-	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๘ ภูมิพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดอย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างพลังประชามิชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ๑.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				๒๕๗๐ (บาท)	
๑	โครงการป้องกันโรคและ กิจกรรมด้านสาธารณสุข	เพื่อควบคุมและป้องกันโรค ในชุมชน	ควบคุมและป้องกันโรค ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๙ -โรคไข้เลือดออก -โรคติดต่อ/โรคระบาด -รุนแรงประชาชนสัมพันธ์ -จัดซื้อวัคซีนและหรือ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ในการควบคุมป้องกันโรค ต่างๆ -ทำหมันสุนัข - แมว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑-๙ ได้รับการควบคุม ป้องกันโรค	ลดภาวะการเจ็บป่วย ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี	กองสาธารณสุขฯ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุภาพอนามัย และการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนห่างไกล จากยาเสพติด	-ให้ความรู้ และป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด -รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ พิษภัยและปัญหายาเสพติด สุรา บุหรี่ -ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ต้านยาเสพติด สุรา บุหรี่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑-๙ ได้รับความรู้ เรื่องยาเสพติด	ประชาชนห่างไกล จากยาเสพติด	กองสาธารณสุข
๓	โครงการป้องกันการเกิด โรคระบาดในสัตว์	เพื่อป้องกันการเกิดโรค ในสัตว์ และติดต่อบุคคล	ให้ความรู้และป้องกันการ การเกิดโรคในสัตว์แก่กลุ่ม ผู้เลี้ยงโคในตำบลดงวางพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของผู้เลี้ยงโค มีความรู้และ สามารถป้องกันการ การเกิดโรคในสัตว์	ลดการแพร่ระบาด ของโรคจากสัตว์ สู่สัตว์และจากสัตว์ สู่คน	กองสาธารณสุข
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น	-เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ก่อนเวลาที่เหมาะสม -ลดปัญหาสังคม	อบรมให้ความรู้การป้องกัน การตั้งครรภ์ให้แก่นักเรียน ป.๔ - ป.๖ ในเขตพื้นที่ อบต. จำนวน ๖ โรงเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน การตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร	อัตราการตั้งครรภ์ ในอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ลดลง	กองสาธารณสุข

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๑.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการอาหารปลอดภัย	เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยได้	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย	ประชาชนเลือกที่จะบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดี	กองสาธารณสุขฯ	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขแม่/สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่หมู่ที่ ๑-๙	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๑๐๐ สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน ม.๑-๙ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัข แม่ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าและประชาชนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	
๗	โครงการโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน	เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้สามารถส่งเสริมและเฝ้าระวังบุตรให้มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม	อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ปกครองมีความรู้เรื่องภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน	ผู้ปกครองมีความรู้ สามารถดูแลบุตรให้มีภาวะโภชนาการอย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุขฯ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก ในสำนักงาน	เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน ลด ละ เลิกการใช้ โฟมและถุงพลาสติก	อบต.ปราสาทการใช้โฟม และถุงพลาสติก	-	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงาน ลูกจ้างใน อบต.คลองวาฬ ไม่ใช้โฟมและ ถุงพลาสติกใน การบรรจุอาหาร	พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน ให้ความร่วมมือ ในการไม่ใช้โฟม และถุงพลาสติก ในการบรรจุอาหาร	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๘ โครงการ	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs หมายความว่า ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความเป็นคนเก่งและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ที่ดีให้กับเด็กก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> -สนับสนุนอาหารกลางวัน -จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน -จัดซื้ออาหารเสริม (นม) -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบผู้เรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนดให้กับ ศพด. สังกัด อบต.คลองวาฬ	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ใน ศพด. มี พัฒนาการที่ดีขึ้น	เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีพัฒนาการ ที่ดีทั้งด้านร่างกาย ภาวะทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญา	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็ก	เพื่อให้ครู และผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ความรู้ความเข้าใจในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา	ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับครู และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในควมรับผิดชอบ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของครู ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ การส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพ	ครู ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	สำนักปลัด
๓	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน ในเขตพื้นที่	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารอย่างครบถ้วน	สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. จำนวน ๖ โรงเรียน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ได้รับสารอาหาร	เด็กนักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ	-	-	๓,๖๗๐,๐๐๐	๓,๖๗๐,๐๐๐	๓,๖๗๐,๐๐๐	๓,๖๗๐,๐๐๐	๓,๖๗๐,๐๐๐	-	-	-

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย	เพื่อให้ ศพด. มีอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องสุขลักษณะ	ก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐาน	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	อาคาร ศพด. จำนวน ๑ หลัง	อาคารสถานที่ ศพด. ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่ดี และถูกสุขลักษณะ	สำนักปลัด
๒	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย	เพื่อให้ ศพด. มีรั้วรอบเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านทางหวาย	-	๘๐,๐๐๐	-	-	รั้ว จำนวน ๑ แห่ง	ศพด.บ้านทางหวาย มีความปลอดภัย	สำนักปลัด	
๓	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	ปรับปรุงอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุง ศพด. ๑ ศพด.	ศพด. ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	สำนักปลัด	
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวใหญ่	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	ปรับปรุงอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวใหญ่	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุง ศพด. ๑ ศพด.	ศพด. ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	สำนักปลัด	
๕	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสิงขร	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสิงขร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุง ศพด. ๑ ศพด.	ศพด. ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	สำนักปลัด	

๒.๑. กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างลานกีฬา	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	ก่อสร้างลานกีฬา ๑ แห่ง - หมู่ที่ ๕	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา จำนวน ๑ แห่ง	เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	สำนักปลัด
๗	โครงการก่อสร้างโรงยิม เอนกประสงค์	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	ก่อสร้างโรงยิม เอนกประสงค์ ๑ หลัง	-	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	โรงยิม จำนวน ๑ หลัง	เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	สำนักปลัด
รวม	๗ โครงการ	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	๓,๙๘๐,๐๐๐	๐	๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หมวดภายใต้ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความรู้ความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาลำดับขั้น การศึกษา และคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน	เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ ๑-๙	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละของ เยาวชนและ ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ	เด็ก เยาวชนและ ประชาชน สามารถ นำหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานและ ชีวิตประจำวันได้	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานประเพณี และวัฒนธรรม	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีของไทย	จัดงานหรือเข้าร่วมงาน ประเพณีและวัฒนธรรม -วันลอยกระทง -วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ -แห่เทียนเข้าพรรษา -ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน ต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ และ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 ๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
๓	โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในชุมชน -เพื่อจัดให้ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ฐานข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่สามารถ นำเผยแพร่ได้และ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรม การเรียนรู้ตระหนักในหน้าที่ และจิตสำนึกของการเป็น พลเมืองที่ดี	จัดกิจกรรมการแสดงออก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	เด็กได้แสดงความ สามารถของตนเอง	สำนักปลัด
๕	โครงการกีฬาและ นันทนาการเด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา	ส่งเสริมสนับสนุน การแข่งขันกีฬาให้กับ เด็กและเยาวชน หมู่ที่ ๑-๙ แข่งขัน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของเด็ก เยาวชน ได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา	เด็กและเยาวชน ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา ทำให้มีร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมการแข่งขัน กีฬา	เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาให้กับประชาชน รวมทั้งส่งเสริมกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน ในกีฬาต่างๆ	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ๑. กีฬาตำบลคลองวาฬ ๒. การส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬา ส่งผลให้เกิดความ สามัคคีและมีร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์	สำนักปลัด
รวม	๖ โครงการ	-	-	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.๑. กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการตลาด วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดึงดูดนักท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๑๓ ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อผู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
- ง. ยุทธศาสตร์โรมาของที่ดินและพื้นที่สภาพภูมิอากาศใหม่ และยุทธศาสตร์สุขภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในระบบนิเวศ
- ฉ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ช. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	-อบรมให้ความรู้ประชาชน หมู่ที่ ๑-๕ -ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า -อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ -ปลูกป่าชุมชนต้นตอ -ปลูกหญ้าแฝก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	-อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) -ประชุมคณะทำงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของอาสาสมัครได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง	เพื่อพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข
รวม	๒ โครงการ	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หนุุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
- ง. ยุทธศาสตร์เื่อมโทรรมของดินและพื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในระบบนิเวศ

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์ พัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการศูนย์ศึกษา ธรรมชาติป่าชายเลน คลองวาฬ	เพื่อให้ประชาชนตระหนัก รักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และมี แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนในชุมชน	-ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ระบบนิเวศป่าชายเลน -ก่อสร้างสะพาน ถนน บริเวณศูนย์เรียนรู้ ระบบนิเวศป่าชายเลน -ปลูกป่าชายเลน	๕,๓๖๒,๐๐๐	๕,๓๖๒,๐๐๐	๕,๓๖๒,๐๐๐	๕,๓๖๒,๐๐๐	๕,๓๖๒,๐๐๐	ร้อยละของการ ดำเนินการ	ประชาชนเกิดความ ตระหนัก รักและ หวงแหนทรัพยากร- ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑ โครงการ	-	-	๕,๓๖๒,๐๐๐	๕,๓๖๒,๐๐๐	๕,๓๖๒,๐๐๐	๕,๓๖๒,๐๐๐	๕,๓๖๒,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในระดับนิเวศ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๓ กลยุทธ์ จัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ กลยุทธ์ จัดให้มีการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย น้ำเสียและควบคุมมลพิษต่างๆ

(๑) แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการคัดแยกขยะ แบบบูรณาการ	เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ในชุมชน	ชุมชน โรงเรียน และวัด มีการจัดกิจกรรม การคัดแยกขยะของตนเอง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของชุมชน โรงเรียน และวัด มีการคัดแยกขยะ	-ปริมาณขยะ ในชุมชนลดลง จากการคัดแยกขยะ -เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในการ จัดการขยะ	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการคัดแยกขยะ ในสำนักงาน	เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคนรู้จักการคัดแยกขยะ	พนักงาน ลูกจ้างทุกคน คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง	-	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงาน ลูกจ้างคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน ให้ความร่วมมือ ในการคัดแยกขยะ	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๒ โครงการ	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ที่ ๕ ไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมโลกที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีน้ำสะอาดและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
- เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สร้างการเติบโตทางการลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศไทย ในภูมิภาค
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
- ๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงอวน ๕ แยก ๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๕๔ เมตร	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาก้อย ๕ แยก ๕ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๕๓ เมตร	๒๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาศศร ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๓๕ เมตร	๓๕๑,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ้ออิน (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๐๘ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโรงออน ๑๓ (อุดมทรัพย์) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๒๕๙ เมตร	๑๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัครดำรง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๒.๔๐x๑๓๑ เมตร	-	๒๐๗,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงออน ๕ แยก ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓.๕๐ x ๔๑ เมตร	-	๙๓,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงออน ๑๓ (อุดมทรัพย์) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๓๐๐ เมตร	-	๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงวน ๑๑ (ไร่แก้วจันทร์) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๑๕๕ เมตร	๕๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองฝิ่น ๔ แยก ๔ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓.๕๐ x ๕๖ เมตร	-	๑๒๗,๕๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงวน ๑๑ (ไร่แก้วจันทร์) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๘ เมตร	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองฝิ่น ๔ แยก ๔ (ตอนปลาย) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๕๕ เมตร	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองฝิ่น ๑๐ แยก ๕ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๔๐ เมตร	-	-	-	๑๐๔,๐๐๐	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลำดับความคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้าง ห้องเก็บของ หมู่ที่ ๒	เพื่อสำหรับเก็บของ	ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาด ๘ x ๑๖ เมตร	-	-	-	-	-	ห้องเก็บของ ๑ หลัง มีห้องเก็บของ	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมใจ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๓๗ เมตร	-	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัดหนองหิน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๑๖๓ เมตร	-	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโค้งบ่อปลา ๓ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๑๙ เมตร	-	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจ็ดสาวดี หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๗๐ เมตร	-	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโชคชัย (แยกบ้านตามัน) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๑๐๙ เมตร	-	๕๒,๓๒๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเย็บ่ารุง ๕ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๙๐ เมตร	-	๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาติแถม ตอน ๒ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๕๐ เมตร	-	-	๑๓๖,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาติแถม ตอน ๓ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๑๕ เมตร	-	-	๕๑,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็บ่ารุง ๗ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๗๘ เมตร	-	-	๒๐๗,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเสนอฯ ๑ ตอน ๓ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๗๖ เมตร	-	-	-	๑๔๗,๖๐๐	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเดี่ยว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๖๗ เมตร	-	-	-	๔๓๔,๒๐๐	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยประจวบพัฒนา แยก ๒ (ข้างบ้านป่าหลอม) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๑๑๖ เมตร	-	-	-	๕๕,๖๘๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้อยมอบ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๒๑ เมตร	๓๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอินทร์พรหม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๘๑ เมตร	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคในพื้นที่ฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนหน้าป่าล้อม ขยาย ๓ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๒๐๐ เมตร	๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายถนนหน้าป่าล้อม ๑ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๔๕๐ เมตร	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายปัญหา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๑๑๐ เมตร	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายประจักษ์มิตร หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๗๕๐ เมตร	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายใต้ทอง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๕๙ เมตร	-	-	๔๑๓,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายทุ่งหงษ์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๘๕๕ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายถนนแก้ว หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๖๐ เมตร	-	-	-	-	๓๖,๐๐๐	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง	กองช่าง	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขภาค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณสุขภาคขั้นพื้นฐาน
(๑) แผนงานบูรณาการและกระจาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนา ๑ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๑.๘ เมตร	๔๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายออกอีก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง -ขนาด ๓ x ๖๐ เมตร -ขนาด ๔ x ๗๔ เมตร	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายพัฒนา ๔ ตอน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๒๓๓ เมตร	๑๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเข้ามา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๗๐ เมตร	-	-	-	-	๑๘๒,๐๐๐	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเก่า หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไป หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	๕๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายศรีคำ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๒๐๐ เมตร	๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตาแนวชะ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๗๕ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายนางขุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๕๐ เมตร	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๓ - นายบัว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๖๖ เมตร	๑๒๘,๗๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านหนอง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๙๖ เมตร	๒๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายบ้านยายตบ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ x ๗๓ เมตร	๓๓,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกซอยบ้านนายพงษ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ x ๒๔๐ เมตร	๑๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย ในการเดินทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยัดสรร (นายนิค) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ X ๒๓๓ เมตร	-	๖๐๕,๘๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยัดสรร (นายเจ็ก) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ X ๑๒๐ เมตร	-	๓๑๒,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ - บุญเทียม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ X ๓๗ เมตร	-	-	๗๒,๑๕๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ - ยอดชัย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ X ๔๔ เมตร	-	-	๘๕,๘๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวงเวียนใหม่-นายบุญ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๑๒๑ เมตร	๒๕๖๖ ๒๕๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕๗๐ (บาท)	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๓ - เสถียร หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๔๐ เมตร	-	-	-	-	๒๕๖๘ (บาท)	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหน้าหยด ตอน ๒ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๕๐ เมตร	-	-	-	-	๒๕๖๘ (บาท)	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างขอยหนองห้วยตอนปลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๓๒๘ เมตร	-	-	-	-	๒๕๖๗ (บาท)	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขื่อนวังตะเคียน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๕๖๖ (บาท)	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยพูนำหยด ตอน ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๙๔๓ เมตร	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยเชื่อมวังตะเคียน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔x๑,๖๔๑ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประสิทธิ์สัมพันธ์ ๑ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๒๐๐ เมตร	๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประจักษ์สรศรี ๒ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประสิทธิ์สัมพันธ์ ๑ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองมะรุ๊ด - ประสิทธิ์สัมพันธ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยมหัพภย์ ซอย ๖ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๕ x ๒๑๔ เมตร	-	๑๒๘,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย ในการเดินทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยลูกตาล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๒๐๐ เมตร	-	๙๖,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย ในการเดินทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแย้มขามหมู่ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๒๗๒ เมตร	-	-	-	๘๘๔,๐๐๐	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมีสีโนน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๕๒ เมตร	๓๖๙,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนอง - แดงประวัติ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๕ x ๑๙๕ เมตร	-	๑๑๗,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย ในการเดินทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองพูน ตอน ๒ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๓๙๐ เมตร	-	-	๑,๒๗๗,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๔๙๓ เมตร	-	-	๒๙๕,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยหมวดหัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๕ x ๑๐๗ เมตร	-	-	๘๕,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายศรีสว่างลย์-บุญช่วยวงศ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๒๔๘ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๒๗ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่งแม่ - นายมูล (ตอน ๓) หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๒๕๐ เมตร	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๗๕	โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน สายอุดม - ทางห้วย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ซ่อมแซมไหล่ถนน กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร (ด้านเดียว)	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	ไหล่ถนน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเพิ่มเติม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๓๕๐ เมตร	-	๖๘๒,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองตาหุย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๓๐๕ เมตร	-	-	๗๙๓,๐๐๐	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง		
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายบ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๖๐๐ เมตร	-	-	๒๗๕,๐๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง		
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายบ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ x ๔๑๗ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง		
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายบ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๒๔๕ เมตร	-	-	-	๑๑๗,๖๐๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง		
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายบ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๓๐๐ เมตร	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง		
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายบ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ x ๓๓๓ เมตร	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบชลประทาน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบชลประทาน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเปลี่ยนเหมาระ ตอนปลาย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ขนาด ๔ X ๑๒๖ เมตร	๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยมบุด หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ X ๑๒๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๘๕	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลติก- คอนกรีต ขอยน้ำผึ้ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ๔ X ๑๓๓ เมตร	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๘๖	โครงการปรับปรุงอาคาร เก็บสารเคมีภัณฑ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงอาคาร เก็บสารเคมีภัณฑ์	ปรับปรุงอาคาร เก็บสารเคมีภัณฑ์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗.๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงอาคาร จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ในการเก็บสาร เคมีภัณฑ์	อาคารเก็บสารเคมีภัณฑ์ ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ มีพื้นที่ในการเก็บสาร เคมีภัณฑ์	กองช่าง
๘๗	โครงการขยายเขตประปา สายสวนขวัญ-บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค	ขยายเขตประปา สายสวนขวัญ-บ้านห้วยใหญ่ ขนาด ๑๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๘๘	โครงการปรับปรุง ท่อประปา ไร่คราชอย ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจ่ายน้ำประปา	ปรับปรุงท่อประปา ขนาด ๑๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒๐๘ เมตร	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ที่ดำเนินการ	การจ่ายน้ำประปา มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๘๙	โครงการปรับปรุง ท่อประปา ไร่คราชอย ๕ หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจ่ายน้ำประปา	ปรับปรุงท่อประปา ขนาด ๑๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒๓๘ เมตร	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ที่ดำเนินการ	การจ่ายน้ำประปา มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๕.๑. กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
๕๐	โครงการก่อสร้าง วางระบบน้ำ คลส. ซอยพุทธสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างวางระบบน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ระยะทาง ที่ดำเนินการ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๑	โครงการเสริมฝาย คลส. ซอยแม่แก้ว - บ่อนไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บ กักน้ำและประชาชน สัญจรได้สะดวก	เสริมฝาย คลส. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐.๕๐ เมตร	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ดำเนินการ จำนวน ๑ ฝาย	การเก็บกักน้ำ มีประสิทธิภาพ ประชาชนสัญจร ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๕๒	โครงการวางน้ำดิบ ระบบประปา คลองหัวโหนด หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งน้ำเพื่อใช้ใน ระบบประปาอ่างเก็บ น้ำคลองหัวโหนด ไปยังระบบประปา คลองหัวโหนด	วางท่อพีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว ความยาวระยะทาง ๓๔๕ เมตร	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ระยะทางที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	การส่งน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. สายนาทอง - ทางพวย (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คลส. ระยะทางยาวรวม ๑๓๐ เมตร	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ระยะทางที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุง ระบบประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปา อบต.คลองวาง	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระบบประปา จำนวน ๑ ระบบ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคครบคลุมทั่วถึง	กองช่าง
รวม	๕๔ โครงการ	-	-	๑๔,๗๐๓,๓๕๐	๕,๕๐๘,๑๒๐	๕,๓๕๓,๓๕๐	๕,๑๕๕,๒๐๐	๓,๐๕๗,๘๕๐	-	-	-	-

๕.๒ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงคลอง แหล่งน้ำ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอก หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกท้อง กว้างเฉลี่ย ๔๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร	๘๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอก ลำห้วยสันตะวา ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๑๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอก ลำห้วยสันตะวา ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๑๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอก ลำห้วยสันตะวา ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๑๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอก ลำห้วยสันตะวา (บางวิเชียร) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอก ลำห้วยสันตะวา (บางวิเชียร) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

๔.๒ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงคลอง แหล่งน้ำ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการขุดลอก ลำห้วยสันตวง (นางวิเชียร) ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร	-	-	๑๔๔,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๘	โครงการขุดลอก ลำห้วยตาดห้วย หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๖๕๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๙	โครงการขุดลอก ลำห้วยกระแทก (เพชรเกษม ต่าย) หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร	๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอก ลำห้วยเพชรเกษมต่าย หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร	๒๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดลอก ลำห้วยกิ่งทอง ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๒	โครงการขุดลอก ลำห้วยกิ่งทอง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอก ลำห้วยบุญทาม หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร	๒๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	๑๓ โครงการ	-	-	๒,๔๓๓,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕๕๔,๐๐๐	๐	๐	-	-	-

๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั่วพื้นที่
(๑) แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟแสงสว่าง	-เพื่อให้ประชาชนมี ระบบไฟฟ้าครัวเรือน ใช้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งตำบล -เพื่อติดตั้งระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในตำบลคลองวาฬ -ขอยโรงเรือน (ศาลัด) ม.๑ -ขอยโรงเรือน (แกว้งจันทร์) ม.๑ -ขอยโรงเรือน (อุดมทรัพย์) ม.๑ -ขอยโรงเรือน ๑๑ (ไร่แกว้งจันทร์) ม.๑ -ขอยท่อทับช้าง ม.๒ -ขอยชาติเกษม ตอน ๒ (บ้านศาลัด) ม.๒ -ขอยวัดหนองหิน ตอน ๒ ม.๒ -ขอยบ้านจำขาม ม.๒ -ขอยแสนสุข ตอน ๒ ม.๒ -ขอยพึงพระ (ตรงทางลอด) ม.๒ -ขอยสร้างเมฆ ม.๒ -ขอยโค้งโปปลา ตอน ๒ ม.๒ -ขอยชาติเกษม ตอน ๒ (บ้านศาลัด) ม.๒ -สายเพชรเกษม - รางชะแมง ม.๒ -ขอยรางชะแมง - นาสร้าง ม.๒ -ขอยหนองหญ้าปล้อง ม.๓ -ขอยอุดม - ทางหวาย ม.๓ -ขอยขมิ้น ม.๓ -สายทางหวาย - ตำบลสิงขร ม.๓ -สายนาทอง - ทางหวาย ม.๓ -ขอยน้อมนอบ ม.๓ -ขอยประชาภิรมจิตร์ (ตอน ๒) ม.๓	๘๐๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	ดำเนินการ ปีละ ๕ แห่ง	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ได้รับความ สะดวกสบายในชีวิต ประจำวัน และมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั่วพื้นที่
(๑) แผนงานงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			<ul style="list-style-type: none"> - ขยายให้ทอง ม.๓ - สายทางหวาย - มะขามโพรง ม.๓ - ขยายจีบเจือ ๑ ม.๔ - ขยายพัฒนา ๓ ม.๔ - ขยายพัฒนา ๙ ม.๔ - ขยายมะขามเต่า ตอนที่ ๑, ๒, ๓ - ฝ่ายมะขามเต่า ม.๔ - ขยายพัฒนา ๘ ม.๔ - ขยายสมพงษ์ ม.๔ - สายแยกกระเบ็ดหิน ม.๕ - ขอยนายประสิทธิ์ ม.๕ - ขอยกลางบ้าน ม.๕ - ขอยนายพมิก ม.๕ - ขอยนายฮวด ม.๖ - ขอยหนองต้น - หัวใหญ่ ม.๖ - ขอยพุ่มน้ำหยด ม.๖ - ขอยหนองหวายตอนปลาย ม.๖ - ขอยนายแสง ม.๖ - ขอยหนองงบนาน - หัวใหญ่ ม.๖ - ขอยไร่ตรา - บ้านนายมัย ม.๖ - ขอยไร่ตรา ขอย ๑ ม.๖ - ขอยไร่ตรา แยกขอย ๓ ม.๖ - ขอย ๓ บ้านนายบัว ม.๖ - ขอย ๓ บ้านนายดาบตุลย์ ม.๖ - ขอยเขาคันทอก ๒ ม.๖ - ขอยจัดสรร บ้านนายบุญ ม.๖ - ขอยทวงษ์ ม.๗ - ขอยเสริมสุข ม.๗ - สายนาทอง - หนองแก่น ม.๘ 								

๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั่วพื้นที่
(๑) แผนงานงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			<ul style="list-style-type: none"> - สายนายเฉลิม ม.๘ - ซอยโชคดี ม.๘ - สายหนองแก่น - ทางหวาย ม.๘ - ซอยนายเฉลิม สิมสร ม.๘ - ซอยหนองแก่น บ้านสร้าง ม.๘ - ซอยแยกหนองแก่น - บ้านทางหวาย ม.๘ - ซอยนาทอง - ทางหวาย ม.๘ - ซอยไร่คูทอง - แปลง ๘ ม.๘ - ซอยหนองสองห้อง ม.๘ - ซอยบ้านนายเดิม ม.๘ - ซอยกิ่งทอง ม.๘ - ซอยบ้านนางอำพัน ม.๘ - ซอยทุ่งแฝก - แปลง ๘ ม.๘ - สายอุดม - ทางหวาย ม.๘ 								
รวม	๑ โครงการ	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-

๕.๔ กลุ่มที่ จัดให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค	ขยายเขตประปา - ขอยกยฐิตี ม.๒ - ขอย่างวัดหนองหิน ม.๒ - ขอยเพชรถกม - บางสร้าง ม.๒ - ขอยประจวบพัฒนา ม.๒ - ขอยเจริญสุข ม.๒ - ขอยอยู่หมากะ ม.๒ - ขอยไยบำรุง ม.๒ - ขอยศรีสังวาลย์ ม.๘ - ขอยเพชรถกม - ทองพูน ม.๘	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนสายทาง ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ หมายเหตุที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบเจตปรัประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบต่อสังคม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับศักยภาพด้านสิ่งขร สร้างการเติบโตการลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	เพื่อเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานราชการของบุคลากรท้องถิ่น	ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากรท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	บุคลากรท้องถิ่นมี ศักยภาพและทักษะ การปฏิบัติราชการ ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ต่อการพัฒนาองค์กร และท้องถิ่น	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมส่งเสริมวินัยเจ้าหน้าที่	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่	จัดอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.คลองวาฬ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัย ของเจ้าหน้าที่	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัย ของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการอบรมกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.	เพื่อให้ผู้ใช้อบรมมีความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต.	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต. ร้อยละ ๘๐	ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ	-	-	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-

๖.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการสำรวจปัญหาความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ใช้บริการ	-เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต. -เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น	สำรวจความพึงพอใจของประชาชน หมู่ที่ ๑-๙ และผู้รับบริการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน ๙ หมู่บ้าน	ทราบถึงความพึงพอใจของ อบต. ต่อผู้รับบริการ ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/เวทีประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑-๙	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	จัดเวทีประชาคม จำนวน ๙ หมู่บ้าน	ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วม	สำนักปลัด

๖.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปฏิรูปจิตสำนึก เรือดุชนต่อองค์ พระมหากษัตริย์	เพื่อให้ประชาชน มีความรักและเทิดทูน ต่อพระมหากษัตริย์	-จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส มหามงคลต่างๆ -วันเฉลิมพระชนมพรรษา -วันคล้ายวัน พระราชสมภพ -วันพ่อแห่งชาติ -พระราชพิธีอื่น ตามที่ กท./สส. กำหนด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กิจกรรมที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีความรัก และเทิดทูน ต่อพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดทำข้อมูล ระบบสารสนเทศ และสื่อประชาสัมพันธ์	เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรม ของ อบต.	-พัฒนาระบบ สารสนเทศ -จัดทำวารสาร/หนังสือ -ป้ายประชาสัมพันธ์ -เว็บไซต์ อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนสื่อฯ ๒ ช่องทาง	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารการ ดำเนินโครงการ กิจกรรมของ อบต. หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	-ปรับปรุงแผนที่แม่บท -สำรวจข้อมูล ภาคสนาม -บันทึกข้อมูลในระบบ LTAX ๓๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ใช้ฐานข้อมูล แผนที่ภาษีในการ จัดเก็บรายได้ ร้อยละ ๗๐	ใช้แผนที่ภาษี เป็นฐานข้อมูล ในการจัดเก็บภาษี	กองคลัง

๖.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ประชาชนให้ความสำคัญในการชำระภาษีมากขึ้น	กองคลัง	
๗	โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๙	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี ร้อยละ ๗๐	กองคลัง	
๘	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	เพื่อให้ผู้ใช้บริการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.คลองวาฬ ผู้สังเกตการณ์ ผู้นำชุมชน และประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ผู้ใช้บริการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	สำนักงานปลัด	
๙	โครงการอบรมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เพื่อให้ผู้ใช้บริการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.คลองวาฬ และผู้นำชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ผู้ใช้บริการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	สำนักงานปลัด	

๖.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการอบรมกฎหมาย ปกครอง	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง	จัดอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.คลองวาฬ และผู้เฝ้าชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ปกครอง	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ปกครอง	สำนักปลัด
๑๑	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบต. อำเภอเมืองฯ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	เพื่อเป็นศูนย์ให้การ ช่วยเหลือประชาชน ของ อบต. อำเภอเมืองฯ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบต. อำเภอเมืองฯ	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการ จำนวน ๑ ศูนย์ฯ	ประชาชนสามารถ ปรึกษาหรือได้รับ การช่วยเหลือจาก ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบต. อำเภอเมืองฯ	สำนักปลัด
รวม	๑๑ โครงการ	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหน้าที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน, เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิการสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน, ๑.๒ จัดให้มีสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่สตรี เด็ก และเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม,
- ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
- (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อสร้างรายได้และเสริมอาชีพ	-ฝึกอบรมอาชีพ -ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ -ส่งเสริมแม่บ้าน -กลุ่มเกษตรกร/องค์กร ภาคประชาชน -ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การผลิตมะพร้าวปลอดภัย ได้มาตรฐาน GAP/การทำ ไม้กวาดทางมะพร้าว/รูป กันยุง/ผู้กำกับระดับ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ของผู้เข้าอบรม มีรายได้เพิ่มขึ้น	กลุ่มอาชีพ มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน	เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะชีวิต	จัดอบรมให้ความรู้ ด้านทักษะชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ด้านทักษะ ชีวิตเพิ่มขึ้น	เด็กและเยาวชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาทักษะ ชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม	สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน, ๑.๒ จัดให้มีสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่สตรี เด็ก และเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม,

๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกาย-ใจ ที่ดีขึ้น	จัดอบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ และรับฟังการบรรยาย หลักสูตรเป็นการดำเนิน ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ในการดูแล สุขภาพและนำ หลักการมาใช้ ในการดำเนินชีวิต	สำนักปลัด	
๔	โครงการใส่ใจห่วงใย คนพิการ	เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแล คนพิการมีความรู้ความเข้าใจ ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน	-เยี่ยมบ้านคนพิการ -อบรมให้ความรู้แก่ คนพิการและผู้ดูแล คนพิการ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพในชีวิต ประจำวัน	สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช	-เพื่อการปราบศัตรูพืช -เพื่อลดการใช้สารเคมี ของเกษตรกร	ฝึกอบรม/สาธิตให้ความรู้ ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการกำจัด ศัตรูพืชให้กับเกษตรกร หมู่ที่ ๑-๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกร หรือผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช	สำนักปลัด	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน, ๑.๒ จัดให้มีสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่สตรี เด็ก และเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม,

๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนห่างไกล จากยาเสพติด	-ให้ความรู้ และป้องกัน แก่งปัญหาเสพติด -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ พิษภัยและปัญหา ยาเสพติด สุรา บุหรี่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑-๙ ได้รับความรู้ เรื่องยาเสพติด	ประชาชนห่างไกล จากยาเสพติด	กองสาธารณสุข
๗	โครงการป้องกันเกิด โรคระบาดในสัตว์	เพื่อป้องกันการเกิดโรคในสัตว์ และติดต่อบุคคล	ให้ความรู้และป้องกัน การเกิดโรคในสัตว์แก่กลุ่ม ผู้เลี้ยงโคในตำบลคลองวาฬ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของผู้เลี้ยงโค มีความรู้และสามารถ ป้องกันการเกิดโรค ในสัตว์	ลดการแพร่ระบาด ของโรคจากสัตว์สู่สัตว์ และจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุข
รวม	๗ โครงการ	-	-	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น, ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน	เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ ๑-๙	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	เด็ก เยาวชนและประชาชน สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวันได้	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน -เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำเผยแพร่ได้ และประชาชน มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริม กิจกรรมเด็ก	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรม การเรียนรู้ตระหนักในหน้าที่และ จิตสำนึกของการเป็นพลเมืองที่ดี	จัดกิจกรรมการแสดงออก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	เด็กได้แสดงความสามารถของตนเอง	สำนักปลัด
๔	โครงการก่อสร้างสถานกีฬา	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	ก่อสร้างสถานกีฬา ๑ แห่ง -หมู่ที่ ๕	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	สถานกีฬา จำนวน ๑ แห่ง	เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	สำนักปลัด
๕	โครงการก่อสร้างโรงยิม เอนกประสงค์	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	ก่อสร้างโรงยิม เอนกประสงค์ ๑ หลัง	-	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	โรงยิม จำนวน ๑ หลัง	เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา	สำนักปลัด
รวม	๕ โครงการ	-	-	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๕,๖๙๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบ่ออย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
- ค. ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงของที่ดินและพื้นที่สภาพกลับมาใหม่ และยุทธศาสตร์สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระบอบนิเวศ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กกลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	-อบรมให้ความรู้ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙ -ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า -อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ -ปลูกป่าหมู่บ้านชายแดน คู่ขนาน -ปลูกหญ้าแฝก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข
รวม	๑ โครงการ	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเป็นอยู่ของประชาชน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สร้างการเติบโตการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศไทย ภูมิภาค
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
 - ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
 - ๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโรงวาน ๕ แยก ๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๕๔ เมตร	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตาก้อย ๕ แยก ๕ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๙๓ เมตร	๒๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมาศศร ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๓๕ เมตร	๓๕๑,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิน (ขง ๒) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๐๘ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโรงوان ๑๓ (อุดมทรัพย์) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๒๕๕ เมตร	๑๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีดำรง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๒.๕๐x๑๓๑ เมตร	-	๒๐๗,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงวาน ๕ แยก ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓.๕๐x๔๑ เมตร	-	๙๓,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงวาน ๑๓ (อุดมทรัพย์) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๓๐๐ เมตร	-	๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยีรอนวน ๑๑ (ไร่แก้วจันทร์) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๑๔๕ เมตร	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยีรอนวน ๑๑ (ไร่แก้วจันทร์) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๘ เมตร	-	-	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยีรอนวน ๔ แยก ๔ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓.๕๐ x ๕๖ เมตร	-	-	๑๒๗,๔๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยีรอนวน ๔ แยก ๔ (ตอนปลาย) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๕๕ เมตร	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยีรอนวน ๑๐ แยก ๔ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๔๐ เมตร	-	-	-	๑๐๔,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ หมู่ที่ ๒	เพื่อสำหรับเก็บของ	ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาด ๘ x ๑๖ เมตร	๗๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ห้องเก็บของ ๑ หลัง	ชุมชนหมู่ที่ ๒ มีห้องเก็บของ	กองช่าง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมใจ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๓๗ เมตร	๓๕๖,๒๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยัดหนองหิน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๑๖๓ เมตร	๓๑๗,๘๕๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโค้งบ่อปลา ๓ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๑๕ เมตร	๓๐๙,๔๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจ็ดสวรรค์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๗๐ เมตร	-	๔๕๒,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยโชดชัย (แยกบ้านตามัน) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๑๐๙ เมตร	-	๕๒,๓๒๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยไบบู่รัง ๕ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๙๐ เมตร	-	๕๔,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการก่อสร้าง	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาติเกษม ตอน ๒ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๕๐ เมตร	-	-	๑๓๖,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาติเกษม ตอน ๓ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๕ เมตร	-	-	๕๑,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไบบ่าง ๗ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๗๘ เมตร	-	-	๒๐๓,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข ๑ ตอน ๓ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๗๖ เมตร	-	-	-	๑๙๗,๖๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเตี้ยที่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๖๗ เมตร	-	-	-	-	๔๓๔,๒๐๐	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยงบประมาณพัฒนา แยก ๒ (เชิงบ้านป่าหลอม) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๑๒๑ เมตร	-	-	-	-	๕๕,๖๕๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนอมมอบ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๒๑ เมตร	๓๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอินทร์พรหม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๘๑ เมตร	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยหนองหญ้าปล้อง ๑ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๕๕๐ เมตร	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยปัญญา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๑๑๐ เมตร	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายประชาร่วมจิตร์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๗๕๐ เมตร	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไผ่ทอง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๕๙ เมตร	-	-	๔๑๓,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยู่ระหว่าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๘๕ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยู่แนว หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๖๐ เมตร	-	-	-	-	๓๖,๐๐๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยู่ตาม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ x ๖๐ เมตร -ขนาด ๔ x ๗๔ เมตร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยู่พัฒนา ๔ ตอน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๒๓๓ เมตร	๑๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยู่ระหว่าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๗๐ เมตร	-	-	-	-	๑๘๒,๐๐๐	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยู่แนว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยู่ใน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	-	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

(๑) แผนงานبودساتหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยามัน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๕๐ เมตร	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ - นายบัว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๖๖ เมตร	๑๒๘,๗๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขนานขอย ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๙๖ เมตร	๑๘๗,๒๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยบ้านมอตาบ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ x ๗๓ เมตร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกขอยบ้านนายพงษ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ x ๒๕๐ เมตร	๘๖,๕๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจัดสรร (นายมิด) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๒๓๓ เมตร	-	๖๐๕,๘๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจัดสรร (นายเจ๊ก) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๒๐ เมตร	-	๓๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ - บุญเทียม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๓๗ เมตร	-	-	๗๒,๑๕๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ - อุดลย์ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๔๔ เมตร	-	-	๘๕,๘๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังตะเคียนใหม่-นายนุ้ย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๑๒๑ เมตร	-	-	-	๒๓๕,๙๕๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ - เสียร หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๕๐ เมตร	-	-	-	๗๘,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพุ่มพวด ตอน ๒ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	-	-	-	๕๘๙,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยหนอมหายตอนปลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๓๒๘ เมตร	-	-	-	๑๙๖,๐๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยหน้าหอด ตอน ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๙๕๓ เมตร	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขื่อนวังตะเคียน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๖๖๐,๐๐๐	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยเขื่อนวังตะเคียน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔x๑,๖๔๑ เมตร	-	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประจักษ์สรรค ๒ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประสิทธิ์สัมพันธ์ ๑ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนอมกะกรูด -ประสิทธิ์ สัมพันธ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๘๐ เมตร	-	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยมหางซ่ง ขอย ๖ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๕ x ๒๑๔ เมตร	-	๑๒๘,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยลูกตาล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๕ x ๒๐๐ เมตร	-	๙๖,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแยกมะขามหมู่ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๒๓๒ เมตร	-	-	-	๘๘๔,๐๐๐	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมีสำเภา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๑๕๒ เมตร	๓๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาทอง - แดงประวัติ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๕ x ๑๙๕ เมตร	-	๑๑๗,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองพูน ตอน ๒ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๕ x ๓๙๐ เมตร	-	-	๑,๒๖๗,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๕ x ๔๙๓ เมตร	-	-	๒๙๕,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหนองหัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๕ x ๑๐๗ เมตร	-	-	๘๕,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายศรีสังวาลย์ - บุญช่วยวงศ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๒๔๘ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๒๗ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	
๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งแฝก - นายมูล (ตอน ๓) หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๒๕๐ เมตร	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	
๗๐	โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน สายอุดม - ทางหวาย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ซ่อมแซมไหล่ถนน กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร (ด้านเดียว)	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	ไหล่ถนน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง	
๗๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเดิม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๓ x ๓๕๐ เมตร	-	๖๘๒,๐๐๐	-	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนองหญ่ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๓๐๕ เมตร	-	-	๗๗๓,๐๐๐	-	-	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยนายมัน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๖๐๐ เมตร	-	-	๒๗๕,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยอำพัน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ x ๔๑๗ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยสนมิด หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔ x ๒๕๕ เมตร	-	-	-	๑๑๗,๖๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยนายวิเชียร หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๕ x ๓๐๐ เมตร	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยวันชัย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ x ๓๑๓ เมตร	-	-	-	๑๒๑,๐๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเปลี่ยนหนองตอนปลาย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔ x ๑๑๖ เมตร	-	-	-	-	๓๒๔,๘๐๐	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยสมบต หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๓ x ๑๒๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง	กองช่าง
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยน้ำผึ้ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ๔ x ๑๓๓ เมตร	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๘๑	โครงการขยายเขตประปา สายสวนขวัญ - บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค	ขยายเขตประปา ขนาด ๑๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๘๒	โครงการปรับปรุงท่อประปา ไร่คราขอย ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจ่ายน้ำประปา	ปรับปรุงท่อประปา ขนาด ๑๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๒๐๘ เมตร	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	การจ่ายน้ำประปา มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๘๓	โครงการปรับปรุงท่อประปา ไร่คราขอย ๕ หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจ่ายน้ำประปา	ปรับปรุงท่อประปา ขนาด ๑๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๒๓๘ เมตร	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	การจ่ายน้ำประปา มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยพุทธรักษา หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๘ ม.	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	การจ่ายน้ำประปา มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	๘๔ โครงการ	-	-	๗,๖๓๔,๗๕๐	๔,๙๙๗,๑๒๐	๕,๕๕๖,๓๕๐	๓,๓๙๑,๑๕๐	๓,๕๒๒,๖๕๐	-	-	-

๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั่วพื้นที่

(๑) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟแสงสว่าง	-เพื่อให้ประชาชนมีระบบ ไฟฟ้าครัวเรือนใช้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งตำบล -เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในตำบลคลองวาฬ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ได้รับความ สะดวกสบายในชีวิต ประจำวัน และมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	

๕.๔ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค	ขยายเขตประปา - ชอยฤกษ์ดี ม. ๒	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ประชาชนมีคุณภาพ บริโภค	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นภายภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดที่ ๕ ไทยเป็นประเทศก้าวหน้าและยุคศตวรรษที่ ๔ เทคโนโลยีที่ล้ำค้ำของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีน้ำสะอาดและมีบริการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศไทยและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับศักยภาพด้านสิงขร สร้างการเติบโตการคลังทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศไทย ในภูมิภาค
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายนาทอง - คลองวาฬ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต ขนาด ๗x๑๖๓๓ เมตร	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๗๐ (บาท)	ถนนผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายนาทอง - คลองวาฬ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต ขนาด ๗ x ๕๐๐ เมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้าง ขยายถนนลาดยาง สายประจวบ - นอนหิน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	ถนนลาดยาง ขนาด ๗x๓,๕๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑.ถนนได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ๒.ร้อยละของประชาชน เดินทางสะดวกปลอดภัย	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่	เพื่อเก็บกักน้ำ	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ -บ้านพุน้ำพวยด ม.๖	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	อ่างเก็บน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	การเก็บกักน้ำ มีประสิทธิภาพ มีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองห้วยโธม ตอนบน (บ้านตาเปือย) หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายและเก็บกักน้ำ	ก่อสร้างฝายน้ำล้น	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	ฝายน้ำล้น จำนวน ๑ ฝาย	การระบาย และเก็บกักน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

๕.๒ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงคูคลอง แหล่งน้ำ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
๑	โครงการขุดลอก คลองหัวโตน หมู่ที่ ๔,๕,๖,๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุดลอกคลองหัวโตน ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการ จำนวน ๑ แห่ง	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เขาคันหมอก หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เขาคันหมอก	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ จำนวน ๑ แห่ง	การเก็บกักน้ำ มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ำ สำหรับการอุปโภค และทำการเกษตร	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน แบบเท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน ๕ ตัว	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เอกสารวางเดือน จำนวน ๒ ชุด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	-	๕,๕๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	มีบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๖๔,๘๐๐	๖๔,๘๐๐	๖๔,๘๐๐	๖๔,๘๐๐	๖๔,๘๐๐	มีบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้บุวม จำนวน ๑๐๐ ตัว	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว	-	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมโทรศัพท์ จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๙,๙๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๕๘ x ๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานแบบเก้าอี้แขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
๑๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
๑๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ไม้จัดเก็บเอกสาร ๕ ชั้น จำนวน ๔ ตู้	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
๑๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑๐ ตู้ (ปีละ ๒ ตู้)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
๑๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๑๐ ตู้	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
		รวม	๓๑๕,๓๐๐	๓๓๘,๘๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๕๖,๘๐๐	๕๙๘,๗๐๐		

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครูผู้สอน	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูผู้สอน)	งบประมาณ						ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ครูผู้สอนสำนักงาน	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๒ ชุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	
๒	ครูผู้สอนสำนักงาน	โต๊ะสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๒ ชุด	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	
๓	ครูผู้สอนสำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑๒ ตู้	๒๘,๐๐๐	-	๒๘,๐๐๐	-	๒๘,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	
๔	ครูผู้สอนสำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๘ ตู้	๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	-	๑๑,๘๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	
๕	ครูผู้สอนสำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน แบบเท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับ จำนวน ๑๒ ตัว	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	
๖	ครูผู้สอนสำนักงาน	เก้าอี้ปูนวม จำนวน ๘๐ ตัว	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	
๗	ครูผู้สอนสำนักงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๔ ตัว	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	
๘	ครูผู้สอนสำนักงาน	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ตัว	-	๘,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ						ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับ จำนวน ๑๖ ตัว	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางรองเท้า จำนวน ๑๒ ตัว	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ ตัว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ไม้สี่ชั้น จำนวน ๘ ตู้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ เครื่อง	๒๘๓,๒๐๐	-	๒๘๓,๒๐๐	-	-	๒๘๓,๒๐๐	ภายในอาคารมีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน การสอน	สำนักปลัด
๑๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๐ ชุด	๖๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ จัดการเรียนการสอน	สำนักปลัด
๑๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	มีถังสำหรับเก็บน้ำ ได้เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด
		รวม	๓๕๑,๐๐๐	๒๕๗,๘๐๐	๕๕๗,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐		

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๖ ฟุต จำนวน ๒ ตู้	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	-	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ จำนวน ๒ ตัว	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ
		รวม	๑๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐			

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานแบบเท้แกง มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน ๔ ตัว	-	-	-	๑๖,๐๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
		รวม	๐	๐	๐	๑๖,๐๐๐	๐	๐		

๒. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 ๒.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	-	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑๐ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) จำนวน ๔ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน ๓ เครื่อง	๑๖,๒๐๐	๑๖,๒๐๐	๑๖,๒๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ						ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ จอ	-	-	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) จำนวน ๑ ชุด	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด		
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด		
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด		
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง		
๑๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง		
๑๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A ๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง		
๑๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง		
		รวม	๑๔๕,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๘๗๐,๕๐๐	๘๓๐,๓๐๐	๘๓๐,๓๐๐			

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ						ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๒ เครื่อง	๖๘,๐๐๐	-	๖๘,๐๐๐	-	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๘ เครื่อง	-	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๘ เครื่อง	-	๓๕,๖๐๐	-	๓๕,๖๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๘ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด network แบบที่ ๑ จำนวน ๘ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๘ เครื่อง	-	๑๗,๒๐๐	-	๑๗,๒๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ						ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๖ จอ	๕,๖๐๐	-	๕,๖๐๐	-	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ จำนวน ๘ เครื่อง	๒๑,๖๐๐	-	-	๒๑,๖๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA จำนวน ๘ เครื่อง	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์อ่านบัตรเอทีเอ็ม (Smart Card Reader) จำนวน ๘ อัน	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑๒ เครื่อง	๑๑,๒๐๐	-	๑๑,๒๐๐	-	-	๑๑,๒๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ จำนวน ๘ เครื่อง	-	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
		รวม	๑๘๔,๘๐๐	๑๖๒,๔๐๐	๑๖๓,๒๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๘๔,๘๐๐	๘๔,๘๐๐		

(๓) แผนงานสาธารณสุขณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ						ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/Led ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ
		รวม	๐	๐	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐		

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ						ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องบันทึกเลขมาตร พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ เครื่อง	-	๒๘,๐๐๐	-	-	-	๒๘,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง	-	๕๓,๐๐๐	-	-	-	๕๓,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/Led ขาว ดำ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๘,๙๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๖,๓๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๖ เครื่อง	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	-	๑๗,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	-	๒๒,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
		รวม	๐	๘๑,๐๐๐	๐	-	๓๐,๒๐๐	๑๒๐,๐๐๐		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ไม่โครโฟนห้องประชุมแบบไร้สาย จำนวน ๑๐ ตัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สามารถป้องกันและลด อัตราการถูกโจรกรรม ทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถ ใช้ตรวจสอบความ ปลอดภัยของสถานที่ และใช้เป็นหลักฐานได้	สำนักปลัด
๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดเครื่องเสียง สำหรับกระจายเสียง จำนวน ๑ ชุด	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ ระบบ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๕	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดไม่เคลือบ จำนวน ๒ ชุด	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
		รวม	๓๐๐,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐		

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครูภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ชุด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	สามารถป้องกันอันตราย จากไฟดูด และป้องกัน อัคคีภัยที่อาจเกิดจากไฟฟ้ารั่ว ในวงจรไฟฟ้า	สำนักปลัด
๒	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ชุด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สามารถป้องกันและลดอัตรา การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถใช้ตรวจสอบ ความปลอดภัยของสถานที่ และใช้เป็นหลักฐานสำคัญได้	สำนักปลัด
๓	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๔ ตัว	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
		รวม	๓๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		

(๓) แผนงานการรักสุขภาพสงภายใน

ที่	ครูภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สามารถป้องกันและลดอัตรา การเกิดอาชญากรรม การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบความ ปลอดภัยของสถานที่ต่างๆ และใช้เป็นหลักฐานสำคัญได้	สำนักปลัด
		รวม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		

๔. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

๔.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	-	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
		รวม	๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐		

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
		รวม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๑,๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
		รวม	๑,๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐		

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	-	๕๙,๐๐๐	-	-	๕๙,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ
		รวม	๐	๕๙,๐๐๐	๐	๐	๕๙,๐๐๐		

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ						หน้าที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง - ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวัตต์ - ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	๒๙๙,๖๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง	
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง - ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ กิโลวัตต์ - ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	๒๕๖,๘๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง	
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๓ เครื่อง	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง	
๔	ครุภัณฑ์การเกษตร	ท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๓ ท่อ	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง	
๕	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดใหญ่ (เครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิน) จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง	
๖	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (น้ำดิบ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	๘๐๒,๕๐๐	-	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง	
		รวม	๘๐๒,๕๐๐	๐	๐	๕๕๖,๔๐๐	๑,๒๑๐,๐๐๐			

๕. ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

๕.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เครื่องผลิตมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๓๓,๗๐๐	๓๓,๗๐๐	๓๓,๗๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
		รวม	๐	๐	๓๓,๗๐๐	๓๓,๗๐๐	๓๓,๗๐๐		

๖. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๖.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	มีเครื่องสำหรับทำน้ำเย็น	สำนักปลัด
		รวม	๐	๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐		

๖. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๖.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน้าที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	มีงานสำหรับบั้งแสง ภายในอาคาร ศพต.	สำนักปลัด
๒	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๔ ชุด	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	-	มีเครื่องสำหรับกรองน้ำ การกรองน้ำมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
		รวม	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐		

๗. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

๗.๑ กัญพืช จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถเข็นทราย จำนวน ๒ คัน	-	-	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ
		รวม	๐	๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐			

๘. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๘.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เรือท้องแบน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ฟุต ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ ม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ลำ	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
		รวม	๐	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐		

๙. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๙.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปัสัฒิ
		รวม	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องออกกำลังกาย ม.๕, ม.๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีเครื่องสำหรับ ออกกำลังกาย	สำนักปัสัฒิ
		รวม	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		

๙. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๙.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์อื่น	มาตรการนำชนิด อัดตราโซนิค ขนาด ๒๐๐ มม. ชนิดแคลมออน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๔๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๒	ครุภัณฑ์อื่น	มาตรการนำชนิด อัดตราโซนิค ขนาด ๑๕๐ มม. ชนิดแคลมออน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๓๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
		รวม	๘๒๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐		

ภาคผนวก ก

บัญชีรายการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

บัญชีรายการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

ลำดับ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเดิม)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับแก้ไขใหม่)	เหตุการณ์การแก้ไข
๑	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้อง เชื่อมโยง ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผน พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕		
๓	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕		
๔	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕		